
Aðalfundur foreldrafélags Gerðaskóla 

Aðalfundur foreldrafélags Gerðaskóla fór fram 16. September s.l.  

Jón Ragnar var kjörinn fundarritari. 

Dagskrá fundarins var eftirfarandi: 

Skýrsla stjórnar 

Reikningar lagðir fram til samþykktar 

Kosning stjórnar 

Önnur mál 

Jón Ragnar Ástþórsson formaður fór yfir starfsskýrslu og rakti starfsemina undanfarin ár. Starfsemin 

hefur nánast alvegið legið niðri undanfarið ár vegna covid 19. 

Kristjana Vilborg gjaldkeri fór yfir ársreikninginn. Tekjur ársins voru 312.500. Innheimta félagsgjalda 

gekk vel. Staða í árslok er 532.557. 

Stjórnin bauð sig ekki fram til áframhaldandi starfa. Ný stjórn var því kosin. 

Hildur Ágústsdóttir – formaður 

Ásta Guðný Ragnarsdóttir – gjaldkeri 

Anna Björk Erlingsdóttir – ritari 

Elísabet Sigrún Valsdóttir – meðstjórnandi 

 

Ekki fengust fleiri í stjórn en þeir sem hafa áhuga að koma að starfinu eru hvattir til að gefa sig fram 

við núverandi stjórn. Við óskum þeim sem tóku stjórnarstörfin að sér velfarnaðar í starfi. 

 

Garður 

September 2021 

Jón Ragnar Ástþórsson 

 


